

Chợ Trại và nghề con người 'chợ u thợ ng chợ u khó'

Tác Giả: Huy Pháng

Thứ Tư: 03 Tháng 10 Năm 2012 06:13

Nghề bán chợ trại đòi hỏi người có thä c, chợ u nóng chợ u länh giäa trại, lái nghề chißc xe vän täi näng nä và phäi khiäng väc dän däp hàng hóa vät vä.

Täi chợ trại Golden West, täi khi có các đät ngäi Viät đänh cät täi Nam Cali là đã có nghề gian hàng do ngäi Viät làm chä. Nghề bán chợ trại đòi hỏi người có thä c, chợ u nóng chợ u länh giäa trại, lái nghề chißc xe vän täi näng nä và phäi khiäng väc dän däp hàng hóa vät vä.



Gian hàng nursery của chợ Trại ng Thợ Lan täi Golden West.

Nhìn quanh chúng ta thäng thäy nghề ngäi chä gian hàng chợ trại, ngäi Mä to län đänh däng chợ u khó giäa thäi tiät, nghề không ngä trong sä ngäi buôn bán chợ trại täi đây lä có mät phän Viät Nam, đáng ngäi nhä thä lä đä lòng kiên trì, chợ u khó suät mäi năm nay, bän chäi đä nuôi mät mä gia và ba đäa con ăn häc thành ngäi.

Chợ Trại ng Thợ Lan, hiän ở Anaheim, theo gia đình sang Mä năm 1984 theo diän con lai. Cuộc hôn nhân sóng gió đä läi cho chä mät gánh näng, khi n tä đó chä län vào cuộc sống vät vä. Không ai nghĩ räng mät ngäi đàn bà yäu đäu i nhä chä lä có thä phän đäu, chợ u khó làm mät nghề tay chân cäc nhäc nhä mät ngäi đàn ông mänh khäe.

Trong bäc änh chäp gian hàng cây cänh của chợ Lan, chißc xe vän täi to län, cäng känh chäa đäy các loäi cây và vät đäng gia đình phía tay mät là chißc xe mäi cuäi tuän chä lái ra đây đä đän hàng và chißc van màu träng bên cänh do con gái chä lái. Thợ Bäy và Chä Nhät tä 5 giä sáng, chä và ba con đã có mät täi khu Chợ Trại Golden West, đäng bät cäng läu và đäm các loäi cây, hoa tä hai chißc xe xuäng. Phäi mät hai tiäng đäng hä mäi đän xong gian hàng “nursery” đä chä khách đän mua. Đä có đäc mät gian hàng täng đäi có đä mät hàng, nghề ngày trong tuän chä phäi lái xe đi mua cây tä các nông trại xa đä có đäc giá rä, giao sä cho các nursery. Näu cuäi tuän có khách cän mua các loäi cây cänh đäc biät, chä sän sàng đi kiäm và mang läi nhà cho khách.

Chợ Trại và những con người 'chợ u thợ ng chợ u khó'

Tác Giả: Huy Pháng

Thứ Tư, 03 Tháng 10 Năm 2012 06:13

18 năm nay, chợ Lan là một single mom làm việc vất vả nhờ một người đàn ông tháo vát, đa chức năng đến suốt ngày trên chiếc van tải, đi với gia đình các nông trại và hai ngày cuối tuần phải nghỉ, chợ u lo nh gia trại.

Ba người con của chợ, ngày nay đã trưởng thành, cô con gái được 25 tuổi, đang làm việc một mình với quán Cam, con trai thì, 22 tuổi, đang theo học UCI và cô gái út của thợ may một cha, ngày nay đã tốt nghiệp trung học. Những không một ngày cuối tuần nào chúng vắng mặt bên gian "nursery" của chợ. Thứ Bảy, Chợ Nhặt cuối tuần từ 5 giờ sáng, bên mình chợ đã có một đội chợ trại, thuê xe các vật dụng, cây cối, căng lều bạt sắp xếp đón khách và gần 3 giờ chiều lại thu xếp cho vật dụng lên xe lái về nhà. Xong việc nhà vào khoảng 4 giờ chiều, cuối con trai còn sang phố tiếp dọn hàng với ông chợ gian hàng bên cạnh để kiếm thêm chút tiền.

Không như những gian hàng khác đôi khi phải thuê mướn người phụ, những các con hiếu thảo, chỉ tí t kiếm được một số tiền lẻ. Chợ cho biết số doanh thu mỗi tuần từ \$1,500 đến \$2,000, vốn lãi không nhiều, chợ yêu lại tiếp là nh vào công sức của mình.

Chợ Trưởng Thị Lan thú nhận, nghề chợ trại không làm giàu, tuy vất vả nhưng đi sống gia đình cũng khá sung túc.

Một ngày tí do

Chợ một lo ngại hàng mua đi bán lại ít vất vả hơn, chợ Phạm Thị Tuyên ở Santa Ana, sang Mỹ từ năm 1988, làm chợ một gian hàng tiếp hóa bán các đồ trang sức và vật dụng gia đình có giá thấp một hai đô la một món. Lo ngại tiếp hóa này chợ đi mua tại chợ nông nhà bán số vùng Los Angeles hay China Town mang về, tiền lại mua món tuy ít, nhưng số lượng bán ra nhiều.



Các em phải việc thu xếp lều bạt sau một ngày vất vả.

Chợ Trại và chợ ng con ng i ‘chợ u thợ ng chợ u khó’

Tác Giả: Huy Phợ ng

Thứ Tư, 03 Tháng 10 Năm 2012 06:13

Chợ ng chợ làm nghợ tiợ n mợ i tuợ n chợ có đợ c mợ t ngày nghợ cuợ i tuợ n, nên chợ đợ anh lo viợ c nhà và trông con nhợ , công viợ c ngoài chợ trại là cợ a chợ . Phợ viợ c khiêng, đợ n hàng cuợ i tuợ n giúp chợ có hai cợ u em, mợ t hiợ n nay là sinh viên, mợ t làm hợ ng. Chợ Tuyên cho biợ t, tuy nghợ bán chợ trại có phợ n vợ t vợ , vì phợ i đợ ng suợ t ngày ngoài trại, nghợ đợ c cái giợ giợ c tợ do, chợ dành thợ i gian đợ đợ a đón các con, ngoài giợ i trợ ng, còn đợ a con đi hợ c đàn, hợ c bợ i lợ i.

Ngày nay con trai lợ n chợ đã lên đợ i hợ c, cháu nhợ mợ i 12 tuợ i, nhợ job cợ a chợ ng và nghợ cuợ i tuợ n cợ a chợ , gia đình coi nhợ iợ n đợ nh, nhà mua đã trợ xong.

Khu chợ trại đợ c tợ chợ c trên khu parking cợ a sinh viên, tiợ n rent hiợ n nay tợ ng đợ i còn rợ : \$40 mợ i ngày cho mợ i đợ n vợ gợ m 2 “parking space”. Tùy nhu cợ u buôn bán, chợ các gian hàng có thợ thuê hai hay ba đợ n vợ . Vợ i tiợ n thuê chợ còn rợ , nên nghợ bán chợ trại hiợ n nay vợ n còn là nghợ kiợ m ra tiợ n nên nghợ ngợ i chợ m chân không còn chợ thuê, phợ i nghĩ đợ n viợ c sang lợ i các gian hàng đang hoợ t đợ ng vợ i sợ tiợ n không nhợ .

Nghợ phợ viợ c iợ chợ trại

Vào thợ i đợ m 1990-2000, lợ ng cợ a mợ t ngợ i phợ viợ c chợ trại là \$50 mợ i ngày. Công viợ c phợ viợ c bợ t đợ u tợ 5 giợ sáng, đợ n hàng ra cho chợ , đợ ng bán hàng và khoợ ng 2:30 chiợ u bợ t đợ u “thu quợn”. Buợ i cợ m trợ a do chợ đài thợ .

Michael Lê, cợ dân Garden Grove, hiợ n nay là sinh viên cợ a OCC vợ ngành business, hợ c thêm crimminal justic tợ i Golden West đã dành cuợ i tuợ n đợ phợ viợ c cho ngợ i chú, mợ t cợ u sĩ quan hợ i quợn, chợ mợ t gian hàng bán quợ n áo hiợ n đợ n gợ n hai mợ i năm tợ i đây. Anh cho biợ t lợ ng phợ viợ c bây giợ mợ i ngày đợ c \$70, tuy vợ y có nợ i chợ chợ trại \$60. Nợ u công viợ c chợ có phợ đợ n hàng ra buợ i sáng và chiợ u đợ n hàng vợ thì chợ đợ c trợ \$30 thôi.

Chúng tôi tò mò hợ i “Liợ u có các sinh viên du hợ c trong sợ các em phợ bán chợ trại tợ i đây không?” thì Michael Lê trợ lợ i chợ c nợ ch: “Chợ c chợ n là không! Nghợ phợ viợ c này quá vợ t vợ , có lợ chợ dành cho các sinh viên nghợ, chợ u khó mà thôi!”